
BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, thanh niên vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Thực hiện Kế hoạch số 411-KH/TWĐTN-BTC ngày 25/8/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc tổ chức đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII;

Thực hiện Hướng dẫn số 72-HD/TWĐTN-VP ngày 03/02/2022 và Hướng dẫn số 77-HD/TWĐTN-VP ngày 23/3/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc hướng dẫn thảo luận, góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII tại đại hội Đoàn cấp cơ sở và cấp huyện;

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trân trọng báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đoàn viên, thanh niên vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, cụ thể như sau:

PHẦN I

BÁO CÁO TÓM TẮT CÔNG TÁC TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN VÀO DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII

1. Công tác chỉ đạo

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, đánh dấu sự nỗ lực và những thành tựu cơ bản của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 5 năm qua. Ngay từ đầu năm, nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng công tác lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã tổ chức các hoạt động lấy ý kiến rộng rãi của tuổi trẻ Khánh Hòa vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Để cụ thể hóa công tác lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành một hệ thống các văn bản chỉ đạo¹ các

¹ Hệ thống các văn bản bao gồm: Kế hoạch số 252-KH/TĐTN-XĐĐ ngày 29/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tổ chức đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Hướng dẫn số 85-HD/TĐTN-VP ngày 21/02/2022 và Hướng dẫn số 88-HD/TĐTN-VP ngày 30/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Khánh Hòa về việc “Thảo luận và tổ chức lấy ý kiến góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII”; Kế hoạch 288-KH/TĐTN-TTNTH ngày 18/4/2022 và 289-KH/TĐTN-PT ngày 18/4/2022 tổ chức Hội nghị góp ý của giảng viên trẻ, TPT Đội, giáo viên trẻ, sinh viên, công chức, viên chức,

cấp bộ đoàn toàn tỉnh xây dựng phương án, quyết liệt tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên thông qua nhiều hình thức khác nhau như: tổ chức lấy ý kiến trong các dịp sinh hoạt chi đoàn, chi hội, chi đội, sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ, tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm góp ý.

Các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh đoàn đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII sau khi Trung ương Đoàn công bố các dự thảo văn kiện để lấy ý kiến tại Đại hội Đoàn các cấp. Kết quả 20/20 các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc ban hành kế hoạch, hướng dẫn, công văn chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc theo chỉ đạo của tỉnh.

2. Công tác tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, thanh niên

Ngay sau khi có Kế hoạch và Hướng dẫn tổ chức các hoạt động lấy ý kiến dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng Kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức 04 Hội nghị lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội và các tầng lớp thanh niên. Để các cán bộ, đoàn viên, thanh niên dễ dàng tiếp cận nội dung của dự thảo các văn kiện Tỉnh đoàn đã xây dựng Motiongraphic tóm tắt dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Tỉnh đoàn tổ chức 04 Hội nghị lấy ý kiến góp ý với sự tham gia của **600** cán bộ chủ chốt, Đoàn, Hội, Đội, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực, các cán bộ, công chức trẻ giỏi, các nhà trí thức trẻ,... ghi nhận **35** ý kiến góp ý trực tiếp tại Hội nghị và **20** ý kiến góp ý bằng văn bản. Các ý kiến góp ý xoay quanh hầu hết các nội dung, định hướng, giải pháp nêu ra trong dự thảo văn kiện trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

3. Đánh giá chung của cán bộ, đoàn viên, thanh niên

Hầu hết ý kiến đều nhất trí và cho rằng dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, có chất lượng. Đại đa số các ý kiến đều nhất trí với kết cấu các phần như vậy là phù hợp, chặt chẽ và cân đối.

PHẦN II

TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý VỀ NỘI DUNG

I. ĐỐI VỚI DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHÓA XI TẠI ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII

1. Về bố cục của báo cáo

Tất cả các ý kiến đều thống nhất với bố cục, thể thức, cách trình bày của dự thảo báo cáo chính trị.

2. Về tiêu đề báo cáo

Tất cả các ý kiến đầu nhất trí với tiêu đề của báo cáo là: *Bồi đắp lý tưởng cách mạng; giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn vững mạnh; đoàn kết, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.*

3. Phần phi lộ đánh giá tình hình

Thông nhất nội dung đánh giá.

4. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

4.1. Công tác giáo dục

Thông nhất nội dung đánh giá.

4.2. Các phong trào hành động cách mạng

- Tại nội dung **Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”**: Cập nhật số liệu có trên Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam, cụ thể: Có hơn 2,3 triệu ý tưởng (*trong báo cáo là 2,2 triệu*), sáng kiến đã được đăng tải trên Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam.

4.3. Các chương trình đồng hành với thanh niên

Thông nhất nội dung đánh giá.

4.4. Công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

Xem xét bổ sung công tác định hướng giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng, quê hương đất nước... đối với thanh thiếu nhi thông qua các hoạt động chủ đề như “*Em yêu Tổ quốc Việt Nam*”, “*Hát Quốc ca*” tại địa chỉ đỏ.

4.5. Công tác quốc tế thanh niên

Thông nhất nội dung đánh giá.

4.6. Công tác xây dựng Đoàn; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị

Thông nhất nội dung đánh giá.

4.7. Công tác phối hợp, chỉ đạo của Đoàn và Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ, kết quả thực hiện các kết luận, đề án nhiệm kỳ

Thông nhất nội dung đánh giá.

4.8. Hạn chế và nguyên nhân

Có một số ý kiến đề nghị bổ sung làm rõ hơn những khuyết điểm, hạn chế đó là: Công tác nắm bắt và định hướng cho thế hệ trẻ vẫn còn bất cập; việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có lúc chưa theo kịp thực tiễn sự phát triển của xã hội; phong trào, chương trình hoạt động của đoàn còn quá nhiều, một số phong trào, chương trình chưa thật sự hiệu quả, chưa thu hút được thanh thiếu

nhi tham gia; vai trò của Đoàn, Hội, Đội trong đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh thiếu nhi chưa rõ nét, nhất là vấn đề bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em.

5. Nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027

5.1. Dự báo tình hình đất nước và thanh thiếu nhi

Hầu hết ý kiến nhất trí với nhận định tình hình và những vấn đề đặt ra cho thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay.

5.2. Về mục tiêu

Thống nhất với mục tiêu Trung ương Đoàn đề ra.

5.3. Về khẩu hiệu hành động

Hầu hết ý kiến thống nhất với khẩu hiệu hành động: *Khát vọng - Đoàn kết - Bản lĩnh - Tiên phong - Sáng tạo.*

5.4. Về một số chỉ tiêu trọng tâm

Hầu hết ý kiến thống nhất với 12 nhóm chỉ tiêu trọng tâm trên các mặt công tác đoàn của nhiệm kỳ mới.

5.5. Về nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đa số cán bộ, đoàn viên đều nhất trí với các giải pháp đề ra. Có một số ý kiến bổ sung các nội dung, cụ thể:

- **Công tác tuyên truyền, giáo dục:** Có ý kiến cho rằng, tại Trang 24, khổ thứ từ trên xuống, báo cáo có viết: “Đổi mới cách thức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Đoàn trong đoàn viên, thanh niên; trong đó tập trung quán triệt đối với đội ngũ cán bộ, đoàn viên; tuyên truyền cho thanh niên”, đề nghị bổ sung cụm từ “**Tiếp tục**” vào trước cụm từ “Đổi mới...”. Sau khi bổ sung, sửa lại thành: Tiếp tục đổi mới cách thức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Đoàn trong đoàn viên, thanh niên; trong đó tập trung quán triệt đối với đội ngũ cán bộ, đoàn viên; tuyên truyền cho thanh niên. Bởi vì, nội dung đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục đã được triển khai thực và hiện thường xuyên, trong thời gian tới cần tiếp tục đổi mới để đạt hiệu quả, mục đích đề ra.

- **Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu:** Có ý kiến đề xuất bổ sung 02 chương trình “Triệu cây xanh” và “Thanh niên ứng phó biến đổi khí hậu” vào phần “... Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình “*Triệu cây xanh*“, “*Thanh niên ứng phó với biến đổi khí hậu*”. Xây dựng các mô hình làm việc, sinh sống, phát triển kinh tế thân thiện với môi trường. Xây dựng thói quen 4T (Từ chối - Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế)... ”

- **Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc:** Có **03** ý kiến góp ý, cụ thể:

+ Tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng trong thanh niên Quân đội và thanh niên Công an như: Thanh niên Quân đội rèn đức,

luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng. Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 06 điều Bác Hồ dạy. Hầu hết ý kiến đề nghị thêm tên **Phong trào “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học công nghệ”**. Sau khi bổ sung, sửa lại thành: Tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng trong thanh niên Quân đội và thanh niên Công an như: Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng; Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học công nghệ. Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 06 điều Bác Hồ dạy. Bởi vì, phong trào lớn của thanh niên Quân đội trong nhiệm kỳ trước là, “*Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học công nghệ*” phong trào này vẫn còn giá trị thực tiễn to lớn nên cần được giữ vững và phát triển.

+ Đẩy mạnh công tác giáo dục và chuẩn bị tốt về mọi mặt cho thanh niên làm nghĩa vụ quân sự, nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh niên đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, tham gia chính sách hậu phương quân đội; giáo dục truyền thống cách mạng và tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên địa phương thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; phát huy trách nhiệm của các đoàn thể, gia đình, nhà trường góp phần giáo dục, động viên thanh niên làm tốt nghĩa vụ quân sự trong thời gian tại ngũ.

+ Phối hợp và tham gia các phong trào của Đoàn ở địa phương, động viên, cổ vũ, giúp đỡ và học tập lẫn nhau để xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn, xã hội, bài trừ các tệ nạn xã hội, những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, đấu tranh với các phần tử xấu, phản động.

- **Đồng hành với thanh niên trong học tập:** Có ý kiến góp ý như sau: *Các hoạt động cung cấp thông tin về chính sách về học tập đối với thanh niên:* Tăng cường cung cấp thông tin các chính sách về học tập và nghiên cứu khoa học; chính sách tín dụng, học bổng, miễn, giảm học phí cho thanh niên theo quy định của pháp luật.

- **Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp: Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo:** Có ý kiến góp ý cho rằng cần bổ sung thêm nội dung kết nối với Chương trình khởi nghiệp Quốc gia năm 2022 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì thực hiện, chương trình là cơ hội để thanh thiếu niên có thể có thêm cơ hội, nền tảng phát triển các ý tưởng khởi nghiệp, là cơ hội cọ sát và kết nối học tập kinh nghiệm

- **Các chương trình đồng hành với thanh niên:** Có ý kiến đề xuất tạo điều kiện hỗ trợ công tác truyền thông của các sản phẩm sáng tạo, khởi nghiệp nếu tạo ra được sản phẩm đến tay người tiêu dùng, người sử dụng; mở showroom định kỳ để quảng bá tốt hơn các sản phẩm khởi nghiệp.

2.6. Về một số đề án trọng điểm định kỳ

Các đề án dự kiến trong nhiệm kỳ tới là phù hợp, khả thi.

II. ĐỐI VỚI GÓP Ý SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐOÀN KHÓA XI

Hầu hết các ý kiến nhất trí với bố cục, nội dung của Điều lệ Đoàn khóa XI, không có đề xuất sửa đổi, bổ sung. Có 10 ý kiến tham gia góp ý chung nội dung:

“Điều 20.2. Nhiệm kỳ Đại hội của chi đoàn và tổ chức cơ sở Đoàn: “Đại hội chi đoàn khu vực địa bàn dân cư, chi đoàn trong trường học, Đoàn trường trung học phổ thông, Đoàn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên là 1 năm 1 lần” sửa đổi thành “Đại hội chi đoàn khu vực địa bàn dân cư, chi đoàn trong trường học là 1 năm 1 lần; Đoàn trường trung học phổ thông, Đoàn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên là 5 năm 2 lần”.

Trên đây là Báo cáo Tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, thanh niên vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII./.

**BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA
KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2017 - 2022**